

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...

(Tiếp theo trang 1)

được tăng cường thực hiện, từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm; Phân tham luận, các đại biểu tập trung phân tích các vấn đề lớn, đang khó khăn, vướng mắc cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ, gồm vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ở cấp cơ sở, những

vấn đề về phân cấp, phân quyền cho địa phương, cơ sở và giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các bộ, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra; đồng thời, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp kiến nghị của các đại biểu dự họp, chuyển các cấp, các bộ, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Điểm lại những thời cơ cũng như rủi ro, khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động theo sát diễn biến để có ứng phó kịp thời; thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đó là kiên quyết không lùi bước trước những khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, phát huy hơn nữa tinh thần vượt

khó, đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2019, góp phần thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: theo dõi, bám sát, cập nhật, đánh giá đầy đủ các rủi ro bên ngoài; theo dõi, đánh giá đúng tác động thị trường tài chính, thị trường quốc tế, thị trường ngoại hối, có giải pháp kịp thời bảo đảm ổn định các cấp, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản, lưu ý đến công tác phòng, chống thiên tai, cháy rừng; tiếp tục có giải pháp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao và doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, thân thiện với môi trường; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA; có những giải pháp toàn diện hơn để phát triển du lịch;

chú trọng đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ xấu, từ đó đóng góp tích cực hơn nữa vào tăng trưởng kinh tế của đất nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn, thực chất hơn môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, đưa việc cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh làm tiêu chí thi đua ở mọi địa phương, mọi ngành, xử lý nghiêm tình trạng những nhiễu, hối lộ, khản trương hoàn thành việc rà soát, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết theo đúng tiến độ, chất lượng để ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển; giao các bộ, ngành liên quan tham mưu thành lập tổ công tác đặc biệt đón làn sóng FDI vào Việt Nam; có các biện pháp quyết liệt giải quyết các vấn nạn như bạo lực học đường, gian lận trong thi cử, tệ nạn ma túy, nhất là ma túy đá, tín dụng đen...

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tiên Hải về tổng kết xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Tiểu ban tổng kết xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Tỉnh ủy.

Đến nay, Đảng bộ huyện Tiên Hải có 65 tổ chức cơ sở đảng với 10.458 đảng viên, tăng 187 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Về công tác kiểm tra đảng, cấp ủy hai cấp đã tiến hành kiểm tra 302 cuộc đối với 154 lượt tổ chức, 652 đảng viên, 168 cuộc giám sát đối với 135 lượt tổ chức, 135 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành 445 cuộc kiểm tra đối với 460 lượt tổ chức đảng và 55 đảng viên, 140 cuộc giám sát đối với 142 lượt tổ chức đảng và 124 đảng viên. Công tác dân vận của Đảng được đổi mới; công tác nội chính, phòng,

chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo; công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới tích cực, góp phần đạt 20 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và 2 chỉ tiêu bổ sung giữa nhiệm kỳ cơ bản đạt, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Tiên Hải cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn quốc để thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức đánh giá toàn diện, rút ra những bài học sâu sắc làm tiền đề, định hướng quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, Huyện ủy Tiên Hải trên cơ sở tiếp thu góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban

Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung vào báo cáo xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Trên cơ sở hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua cần tổng kết các kết quả, mục tiêu để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng có trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Trong đó, xuất phát từ căn cứ nội dung yêu cầu cụ thể để đánh giá đúng, khách quan tình hình thực tế để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới. Cần nêu lên kết quả so sánh và hiệu quả đạt được mức độ nào để tạo ra sự chuyển biến so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các nguyên tắc, quy chế, kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ đề ra. Các tập thể, cá nhân cần phát huy ý chí tập thể, tạo sự năng động của từng cá nhân khi Đảng phân công nhiệm vụ.

MANH THẮNG

ĐỘI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN BAMBOO AIRWAY THÁI BÌNH

Tham dự vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc

Sau khi vượt qua vòng loại, đội bóng đá thiếu niên Bamboo Airway Thái Bình đã có mặt tại

thành phố Vinh (Nghệ An) cùng với 11 đội bóng thiếu niên tham dự vòng chung kết giải bóng

đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc được diễn ra từ ngày 5 - 15/7/2019 với khoảng 25 trận đấu. Theo lịch thi đấu, đội bóng đá thiếu niên Bamboo Airway Thái Bình sẽ gặp các đội Thành Vinh (ngày 5/7), SHB Đà Nẵng (ngày 7/7)

và Đồng Tháp (ngày 9/7).

Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/7. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, đồng giải ba, giải phong cách và các giải cá nhân dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn và cầu thủ xuất sắc nhất, 10 cầu thủ tiêu biểu...

NHƯ HOÀNG

GÓP Ý ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Mục tiêu của đề án nhằm khai thác, phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh để phát triển đàn trâu, bò thương phẩm có năng suất, chất lượng cao theo chuỗi liên kết, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, trở thành một trong

những đối tượng con vật nuôi chủ lực, góp phần chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi cũng như chuyên đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào bố cục, nội

dung của đề án như: bổ sung thêm phần quan điểm, mục tiêu của đề án, khó khăn trong phát triển đàn trâu, bò thương phẩm; cần bảo đảm các điều kiện chăn nuôi để không ảnh hưởng đến quy hoạch chung và ảnh hưởng tới môi trường; các phương án xử lý khi đàn trâu, bò mắc bệnh; quy hoạch khu giết mổ gia súc tập trung; nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân...

THÁI THỤY Tập trung xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Thái Thụy, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 lái xe mô tô và 1 lái xe ô tô.



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Thái Thụy kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

Thực hiện Kế hoạch số 827/KH-CAT-PC08 ngày 15/5/2019 của Công an tỉnh về tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, Công an huyện Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô, ô tô con, ô tô tải, ô tô chở khách... sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Địa bàn tuần tra, kiểm soát tập trung vào các xã Mỹ Lộc, Thái Đô, Thái Xuyên, Thái Thịnh, Thái Hưng, Thụy Xuân, Thụy Hà...; các tuyến đường như quốc lộ 37B, quốc lộ 37, đường ĐT.456, quốc lộ 39 và các tuyến đường huyện, đường liên xã trên địa bàn huyện.

tiện sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, tôi đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Trong suốt quá trình làm việc, tôi luôn nhắc nhở các đồng nghiệp và người thân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo, thậm chí có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng trên thực tế, tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình: khoảng 12 giờ 30 phút ngày 28/8/2018, tại đường ĐT.456 thuộc địa phận thôn Trà Hối, xã Thụy Bình (Thái Thụy), anh Trịnh Quý Sơn, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Trà Hối, xã Thụy Bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B6-181.64 đi chuyển theo hướng nội thị xã Thụy Liên đi xã Thụy Bình đã gây tai nạn với bà Trần Thị Liên, sinh năm 1962, thường

trú tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) đang đi xe đạp phía trước, cùng chiều. Hậu quả làm bà Liên chết trên đường đi cấp cứu, anh Sơn bị thương nhẹ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, qua kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy anh Sơn đã vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ chạy xe gây tai nạn giao thông. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quý Sơn.

Đại úy Đinh Thanh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Thái Thụy cho biết:

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền trực tiếp cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức ký cam kết không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông đối với các lái xe khách, xe taxi và xe taxi trên địa bàn huyện. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn gặp phải một số khó khăn như người vi phạm khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ đã quay đầu bỏ chạy hoặc rẽ vào đường nhánh gây khó khăn trong việc kiểm tra. Hoặc khi kiểm tra, phát hiện vi phạm, một số người điều khiển phương tiện đã sử dụng các mối quan hệ để liên lạc, nhờ can thiệp. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt, tất cả các trường hợp vi phạm đều phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

PHẠM HƯNG

Những điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

(chinhphu.vn) Ngày 4/7, Luật Giáo dục 2019 được công bố. Với 9 chương, 115 điều, Luật Giáo dục năm 2019 thay thế cho Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

So với quy định Luật Giáo dục, hiện hành Luật Giáo dục có 7 điểm mới cơ bản:

Làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục

Luật Giáo dục đã bổ sung quy định cụ thể về hướng nghiệp, phân luồng và liên thông trong giáo dục, làm rõ khái niệm, nguyên tắc và cơ chế hướng nghiệp, phân luồng và liên thông, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong thực tiễn, bảo đảm cơ hội học tập, phát triển bình đẳng cho mọi người và giao Chính phủ quy định cụ thể (Điều 9, Điều 10).

Chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13 Luật Giáo dục quy định Chương trình giáo dục phổ thông mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi cả nước; quy định phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học của giáo dục phổ thông; thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; ban hành chương trình giáo dục phổ thông sau khi hội đồng quốc gia thẩm định... (Điều 31). Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa, thực hiện sách xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa (Điều 32).



Ảnh minh họa

Bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận

Ở Điều 47, Luật bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Luật Giáo dục 2019 quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường. Luật Giáo dục bổ sung quy định trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là trường mà nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trường; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường. Đồng thời, bổ sung nguyên tắc và chuyển đổi loại hình nhà trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận và giao Chính phủ quy định cụ thể

Về hội đồng trường, Luật Giáo dục quy định áp dụng đối với trường công lập, trường dân lập, trường tư thục và quy định vị trí, chức năng, thành phần cụ thể của hội đồng trường của từng loại hình đối với: giáo dục mầm non, phổ thông; hội đồng trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học (Điều 55).

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, giảng viên đại học

Luật Giáo dục quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, giáo viên THCS từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Nhà giáo giảng dạy trình độ đại học từ đại học lên thạc sĩ.

Để bảo đảm tính khả thi, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp, Luật Giáo dục đã giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Điều 72).

Chính sách hỗ trợ tiến độ học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Luật Giáo dục quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiến độ học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiến độ học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành

giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí.

Quy định này nhằm khắc phục những hạn chế của chính sách không phải đóng học phí của học sinh, sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục hiện hành (Điều 85).

Học phí đối với học sinh diện phổ cập

Theo quy định của Hiến pháp 2013 thì Nhà nước "bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí" và theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm sau năm 2020.

Luật Giáo dục quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc; Nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước; quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc (Điều 14). Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiến độ học phí, mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở (Điều 99).

Đầu tư và tài chính cho giáo dục

Luật Giáo dục quy định Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo từ ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước (khoản 1 Điều 96).

Ngoài ra, Luật Giáo dục sửa đổi quy định quản lý chặt chẽ nguồn thu, chi tài chính, quản lý tài sản theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý sử dụng tài sản công đối với các cơ sở giáo dục công lập; nhấn mạnh trách nhiệm giải trình, thực hiện chế độ kê toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định của pháp luật (Điều 95, Điều 101...).